

รายงานการประชุม  
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ๒๖๐๕/๑ อาคารบริหาร ชั้น ๖ ส่วนต่อเติม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าประชุม

๑	รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา	จันทร์คง	ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา	บรรจงศิริ	รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายบริหาร
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี	ศรีโอภาส	รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายวิชาการ
๔	รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช	รติโอพาร	อาจารย์ตามสัญญาจ้าง
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณีย์	บังคetanรา	อาจารย์
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา	ตันกิจจานนท์	อาจารย์
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์	ศรีสวัสดิ์	อาจารย์
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล	กาละดี	อาจารย์
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑารัตน์	เสรีวัตร	อาจารย์
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรวรรณ	น้อยวัฒน์	อาจารย์
๑๑	อาจารย์ ดร.วรวิช	นาคแป้น	อาจารย์
๑๒	อาจารย์ บุตรโต	นามบุญเรือง	อาจารย์
๑๓	อาจารย์ สุนัฐชา	เผ่าพงษ์ศิลป์	อาจารย์
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา	ประดิษฐปรีชา	อาจารย์และเลขานุการคณาจารย์
๑๕	นายชยาพงศ์	เกษจินดา	ผู้ช่วยเลขานุการคณาจารย์

รายชื่อคณาจารย์ที่ไม่เข้าประชุม

๑	รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ	ธรรมกุล	ติตราชการ
๒	รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี	สีตกะลิน	ติตราชการ
๓	รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว	เลิศวิสุทธิไพบูลย์	ติตราชการ
๔	รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา	ประเสริฐชัย	ติตราชการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานิน	แสงอรุณ	ติตราชการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.มยุรินทร์	เหล่ารุจิสวัสดิ์	ลาพักผ่อน
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์	สุวนิชย์เจริญ	ติตราชการ
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ	ลีสยาม	ติตราชการ
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติศักดิ์	สุมาลี	ติตราชการ
๑๐	อาจารย์ ศรุดา	จิรัฐกุลธนา	ติตราชการ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้แก่หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด

(ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา ตันกิจจานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สุมาลีและอาจารย์ธีระพงษ์ นิลละออ)

เลขานุการคณาจารย์ที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา ตันกิจจานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สุมาลีและอาจารย์ธีระพงษ์ นิลละออ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์การใช้กัญชาทางการแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำเงินส่งกองคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนำเข้าเป็นเงินฝากให้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดตามสัดส่วนที่โครงการวิจัยกำหนดเป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้แก่หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด

### ๑.๒ สป.อว. ส่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

เลขานุการคณาจารย์ที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สป.อว. ส่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และมีผลใช้บังคับแล้ว รายละเอียดประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาฯ ดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

### ๑.๓ แบบฟอร์มตารางการขออนุมัติเขียนหน่วยเงินเกณฑ์ในการปรับปรุงชุดวิชา

เลขานุการคณาจารย์ที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิชาการ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ พบว่า หัวข้อการขออนุมัติเขียนหน่วยเงินเกณฑ์ในการปรับปรุงชุดวิชา สาขานำเสนอวาระ โดยใช้แบบฟอร์มตารางการนำเสนอที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานประชุมสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สำนักวิชาการ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการฯ จึงส่งแบบฟอร์มตารางการขออนุมัติเขียนหน่วยเงินเกณฑ์ในการปรับปรุงชุดวิชา เพื่อปรับใช้ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ในการนำเสนอวาระประชุมวิชาการ โดยเริ่มใช้ในการประชุมสภาวิชาการในครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดแบบฟอร์มตารางการขออนุมัติเขียนหน่วยเงินเกณฑ์ในการปรับปรุงชุดวิชา ดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบแบบฟอร์มตารางการขออนุมัติเขียนหน่วยเงินเกณฑ์ในการปรับปรุงชุดวิชา และขอให้คณาจารย์ที่ทราบว่าต้องเขียนหน่วยเงินเกณฑ์แจ้งข้อมูลให้สภาวิชาการทราบล่วงหน้าก่อนเขียนหน่วย

#### ๑.๔ เสนอรูปแบบการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส ประธานคณะทำงาน Facebook และเว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรูปแบบการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้ว ทั้งนี้ หากคณาจารย์มีกิจกรรม/ชุดวิชา/โครงการต่างๆ ที่จัดหรือเข้าร่วมฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ทำบันทึกและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการให้อยู่ใน ๑ หน้ากระดาษ A 4 เพื่อนำลง Facebook และเว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับนำไปประกอบการจัดทำ SDGs ของสาขาวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับรายละเอียดรูปแบบการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สาขาวิชา ดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบการเสนอรูปแบบการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#### ๑.๕ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ ๑๑/๖๗ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน)

เลขานุการคณาจารย์ที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ ๑๑/๖๗ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน) ซึ่งโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. กิจกรรมที่ ๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ เรื่องการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้หากไม่สามารถเข้าร่วมทั้ง ๒ กิจกรรมได้ ขอให้จัดทำบันทึกแจ้งให้สาขาวิชา ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และมอบหน่วยเลขานุการดำเนินการจัดทำ Google form สํารวจคณาจารย์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ตอบกลับภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

#### ๑.๖ การประชุมวิชาการนานาชาติ The 14<sup>th</sup> International Public Health Conference among Greater Mekong Sub-regional Countries (14<sup>th</sup> #ICPH-GMS) และได้รับโล่รางวัล

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทรงค์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 14<sup>th</sup> International Public Health Conference among Greater Mekong Sub-regional Countries (14<sup>th</sup> #ICPH-GMS) หัวข้อ

"Meeting the Sustainable Development Goals through Improved Nutrition, Health Equity, and Climate Change Adaptation" วันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมพูลแมน หลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้รับโล่รางวัลมา ๒ รางวัล ดังนี้

๑) โล่ 14<sup>th</sup> International Conference on Public Health ICPH –GMS Countries

Faculty of Public Health, University of Health Sciences

๒) โล่ Greater Mekong Sub region Public Health Academic Network International

Outstanding Award 2024 For Distance Education in Public Health Management Excellence

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบการประชุมวิชาการนานาชาติ และการรับโล่รางวัลดังกล่าว

#### ๑.๗ การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ดำเนินการนัดหมายในการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการระวะและประสานงานในการจัดทำ MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคุณคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

#### ๑.๘ การออกเลขในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับข้อมูลจากหลายหน่วยงานได้แจ้งมาว่าทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พอดีต่องานไม่สามารถค้นหางานได้ หรือล่าช้ามาก และสอบถามทางหน่วยเลขานุการกิจฯ พบว่าน่าจะเกิดจากข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน คือ มีผู้ประสงค์ให้ออกเลข (พ.) เช่น อว.(พ) ๐๖๐๒.๒๐/.... โดยแจ้งแค่ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่ส่ง แต่ไม่มีเอกสารต้นเรื่องแนบ ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นเรื่องใดแน่ชัด และชื่อเรื่องบางครั้งก็ไม่สื่อกับข้อมูลที่หน่วยงานหรือผู้ติดต่อสอบถามติดต่อกลับมา ดังนั้นหากหน่วยงานหรือผู้ที่ติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลจึงทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในขณะนั้น และต้องส่งเรื่องต่อไปให้กับบุคคลที่สามารถคิดว่าจะตอบได้ หรือหากทราบเจ้าของงานจริงก็ให้เบอร์ติดต่อ หรือโอนสายให้ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดต่อมาไม่ได้รับข้อมูลเลย และรอข้อมูลกลับซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่ง อนึ่ง สำหรับการออกเลขของสาขาวิชาที่ไม่ใช่ “พ.” โดยส่วนใหญ่จะแนบไฟล์ข้อมูลไว้กับเรื่องลงรับ (เลขลงรับ) /หรือเรื่องส่งออก (เลขส่งออก) จากเหตุการณ์ข้างต้น จึงขอให้การออกเลขในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกอย่าง ให้มีต้นเรื่องมาทุกครั้งเพื่อแนบในระบบงานสารบรรณฯ ก่อนจึงสามารถออกเลขจากระบบงานสารบรรณฯ ได้ หากท่านใดไม่สะดวกให้ข้อมูลต้นเรื่อง(ขอให้เปลี่ยนมาเป็นการออกเลข “/พิเศษ” แทนการออกเลขจากระบบงานสารบรรณฯ ซึ่งเขียนได้ คือ อว๐๖๐๒.๒๐/พิเศษ และลงนามด้วยตนเองและส่งออกได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบการออกเลขในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ องค์ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพว่า หากองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง หรือไม่ครบองค์ประชุม จะดำเนินการประชุม หรือจะดำเนินการอย่างไร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดประชุมต่อไป เนื่องจากมีการแจ้งกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว หากมีการแจ้งทราบและพิจารณาในวาระต่างๆ ให้ถือว่าผู้ที่ไม่เข้าประชุมได้รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ อนึ่งขอความร่วมมือในการแจ้งการลาประชุมมาล่วงหน้า

๔.๒ รูปแบบการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารูปแบบการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพว่าจะจัดประชุมในรูปแบบใด ระหว่างเผชิญหน้า หรือรูปแบบไฮบริด (Hybrid)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดรูปแบบไฮบริด (Hybrid)

๔.๓ การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดการกิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และไม่มีมารับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องจากการจัดประชุมคณาจารย์เป็นรูปแบบไฮบริด (Hybrid)

๔.๕ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ ๑๑/๖๗ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ให้ส่งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗)

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ ๑๑/๖๗ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ให้ส่งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗) ดังนี้

ตามที่ กองทรัพยากรบุคคล มีบันทึกที่ อว ๐๖๐๒.๐๑(๐๕)/๔๖๑๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องขอให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากกองทรัพยากรบุคคลจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๗ (ระหว่าง เดือนเมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง ของรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ ในการกำหนดวงเงินเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล หากสาขาวิชา ไม่ดำเนินการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง รอบดังกล่าว กองทรัพยากรบุคคลจะไม่เลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างให้กับคณาจารย์พนักงานและจะตัดเงินเดือน/ค่าจ้างในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗

เนื่องจาก มีการทักท้วงผลการปฏิบัติราชการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) จึงยังไม่สามารถส่งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ ได้

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงมีมติเห็นชอบเห็นควรส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ ของคณาจารย์พนักงานไปยังกองทรัพยากรบุคคล เพื่อไม่ให้ถูกตัดเงินเดือน/ค่าจ้าง ในรอบประเมินที่ ๑/๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ ของคณาจารย์พนักงานไปยังกองทรัพยากรบุคคล เพื่อไม่ให้ถูกตัดเงินเดือน/ค่าจ้าง ในรอบประเมินที่ ๑/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๒ น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง)

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา)

อาจารย์และเลขานุการคณาจารย์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/ ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(นายชยาพงศ์ เกษจินดา)

ผู้ช่วยเลขานุการคณาจารย์

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม